



ร้อยความคิด พันุ่เส้นทาง สร้างพลัง “พอเพียง” ที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2549

หัวใจสำคัญของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในวันนี้ อยู่ที่ การถอดแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข อันเป็นพื้นฐานของระบบสุขภาพที่มีคนยั่งยืน ด้วยการปฏิบัติจริงในทุกระดับ นับตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวัน การระดมเอาชีวิตการทำงาน ไปจนถึงการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ทั้งในเวทีวิชาการ และสถานสมัชชาสุขภาพ วันนี้จึงเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และผลงานจากความตั้งใจนำแนวคิดความพอเพียง มาเป็น “เข็มทิศ” ชอภกและภาาใช้ชีวิตและการทำงาน ของคนตัวเล็กๆ กว่า 3,000 คน

จนเกิดผลรวมเป็นช่วงเวลาที่มีค่าและน่าจดจำ...

“การมาร่วมกันในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะมีการสังเคราะห์วิชาการ คนต่างงานต่างมา นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการปฏิบัติจริง รวมถึงความพยายามนำนโยบายต่างๆ มาปฏิบัติ เพราะนอกจากการให้คำคนโยที่เสนอกันแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือกันอย่างสมภาค ที่สำคัญที่สุด คือ การ่วมกันทำใหทุกปฏิบัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีผลในทางปฏิบัติและขยายผลในวงกว้างออกไป ซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่ทรงหนี่งด้วย

เราเชื่อว่าการสุขภาพของคนเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในชีวิตคือสุขภาพที่ดี

เราจะเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงที่ออกมาบอก คุณธรรมของคนไทยกำลังวัย จึงเป็นหน้าที่ของสมัชชาที่จะเฝ้าระวังคุณธรรมของไทยให้ห่างจากการเจ็บป่วย โดยมาตรการใดมาตรการหนึ่ง โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคเพื่อที่จะ

ขอให้งานครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง”

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

“ดีใจที่เห็นคนมาร่วมงานจำนวนมาก เพราะการได้หารือกับคนจำนวนมากจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าทำให้เกิดความขัดแย้งกันบ้าง แต่ได้ข้อเรียนรู้อะไรสักอย่างก็ตามแต่ก็พอใจ โดยเฉพาะคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ มีความเป็นเอื้อมิตร เอื้อร่วมเป็นบุญและศิโยของกันและกัน เป็น “คุณงาม” คือเป็นประโยชน์กับคนอื่น และมีความสมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้เราจะมีความเห็นต่างกันก็เห็นคนเอื้อความดีกันไว้ในทางที่ดีคนโดยสมัชชาสุขภาพที่มีอยู่ไม่เต็มอ้อมีคิด เจเนอรัล ขอให้อีกสักว่า การมีปฏิภาณคือความสำเจีที่จอนควา ถ้าไม่มีปฏิภาณ ก็ไม่มีความสำเจีเกิดขึ้น เราไม่คาดหวังว่าคนที่มาเจอใจกันแล้วที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีปฏิภาณ ก็ไม่ ต้องทำอะไร

ดังนั้น เราต้องพูดคุย ปรัชญา ไบโบท และโมลิต้างคิด ถ้าเรายังไม่เห็นด้วยกับนายอำเภอไมโกร โจ้ชอบคุณ เพราะเขาทำให้เราต้องคิดทางแก้ไข และทำให้ดีที่สุด”

นพ.สมเ พงษ์พานแก้ว
อธิบดีรูนนควำาการกระทรวงสาธารณสุข

